



HỌC KHU QUẬN PALM BEACH  
BẢO CÁO FTE & HỌC SINH

**Đăng Ký Cho Học Sinh**

**PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ - Hoàn thành tất cả các mục. Không được bỏ trống bất cứ mục nào.** Biểu mẫu này được sử dụng để ghi danh học sinh và cập nhật thông tin học sinh.

Tên Học Sinh	Tên Đệm Viết Tắt	Họ	Hậu Tổ Tên	Tên Thường Gọi của Học Sinh	
Địa Chỉ của Học sinh			Thành Phố	Tiểu Bang	Mã Zip
Số An Sinh Xã Hội <i>(không bắt buộc)</i>	Ngày Sinh của Học Sinh	Giới Tính <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	Quốc Gia Nơi Sinh	Nơi Sinh <i>(thành phố, tiểu bang/vùng lãnh thổ)</i>	
<b>Nguồn Gốc Sắc Tộc của Học Sinh</b> <i>(phải chọn Có hoặc Không)</i>		<b>Chủng Tộc của Học Sinh</b> <i>(phải chọn ít nhất một lựa chọn, và chọn tất cả các lựa chọn thích hợp)</i>			
<input type="checkbox"/> Có, Người Gốc Tây Ban Nha hoặc Mỹ Latinh		<input type="checkbox"/> Người Mỹ Bản Địa hoặc Thổ Dân Alaska			
<input type="checkbox"/> Không, không phải Người Gốc Tây Ban Nha hoặc Mỹ Latinh		<input type="checkbox"/> Người Hawaii Bản Xứ hoặc Người Các Đảo Thái Bình Dương Khác			
<b>Tình Trạng Cư Trú của Học Sinh</b>				<b>Ngày Nhập Học Trường ở Hoa Kỳ</b>	
<input type="checkbox"/> Cư dân trong quận <input type="checkbox"/> Cư dân ngoài quận <input type="checkbox"/> Cư dân ngoài tiểu bang <input type="checkbox"/> Học sinh trao đổi nước ngoài					

**Học sinh đang ghi danh vào học có phải là cha/mẹ đơn thân không?**

Đúng, đang mang thai  Đúng, cha/mẹ đơn thân  Đúng, cả hai trường hợp trên  Không áp dụng

**Liệt kê tên và ngày sinh của (các) anh chị em của học sinh theo học tại các trường của Quận Palm Beach.**

Tên	Ngày Sinh	Trường	Lớp

**Nếu học sinh là người vô gia cư, hãy nêu rõ nơi sinh sống**

Khách Sạn/Nhà Nghỉ  Nơi Tạm Trú  Khó Khăn về Nhà Ở Chung  Nơi Không Được Thiết Kế để Con Người Cư Trú

Phụ huynh/người giám hộ là người đang tại ngũ trong quân đội?  Có  Không

Học sinh sống cùng phụ huynh/người giám hộ đang tại ngũ hoặc là công chức chính quyền nước ngoài được công nhận và sĩ quan quân đội?  Có  Không

Học sinh sống cùng một phụ huynh/người giám hộ làm việc tại các căn cứ quân đội liên bang hoặc trong khu vực của NASA?  Có  Không

Học sinh cư trú ở đất của người Da Đỏ do liên bang sở hữu?  Có  Không

Trong vòng 3 năm qua, có bất kỳ phụ huynh/người giám hộ nào đã làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc đánh bắt cá trong lãnh thổ Hoa Kỳ không?  Có  Không

Học sinh đã bị bắt giữ hoặc bị truy tố do vi phạm luật hình sự dẫn đến bị buộc tội?  Có  Không

Học sinh đã bị đuổi khỏi trường?  Có  Không

**KHẢO SÁT NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TẠI NHÀ - Chỉ Dành Cho Học Sinh Mới ở Quận Palm Beach**  
*(nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này là "có", học sinh sẽ được sàng lọc/kiểm tra trình độ tiếng Anh)*

Ở nhà học sinh có nói ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh không?  Có  Không

Học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ khác tiếng Anh không?  Có  Không

Học sinh có thường nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không?  Có  Không

Ngôn ngữ chính của phụ huynh? \_\_\_\_\_ Ngôn ngữ chính của học sinh? \_\_\_\_\_

Ngôn ngữ nói ưu tiên của phụ huynh? \_\_\_\_\_ Ngôn ngữ viết ưu tiên của phụ huynh? \_\_\_\_\_

**Theo hình phạt về tội khai man, tôi tuyên bố rằng** tôi đã đọc biểu mẫu trên và những điều được nêu trong đó là đúng và chính xác, Mục 92.525 (3) trong Đạo Luật Florida quy định rằng bất cứ ai cố tình khai sai thông tin thì bị kết tội khai man là phạm trọng tội ở mức độ ba.

**BẢN ĐĂNG KÝ KHÔNG HỢP LỆ NẾU KHÔNG CÓ CHỮ KÝ VÀ NGÀY THÁNG.**

➔ Tên Viết In Hoa của Phụ Huynh/Người Giám Hộ/Học Sinh Tự Lập \_\_\_\_\_ Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ/Học Sinh Tự Lập \_\_\_\_\_ Ngày \_\_\_\_\_

OFFICE USE ONLY					
Student Number	Grade	Is this	Entered in SIS	Birth Verification	Address Verification
		New <input type="checkbox"/> Re-enroll <input type="checkbox"/> Update <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>